



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6-8 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า komkhaotuathai.com สำนักข่าวไทย Thai PBS (6 ต.ค. 61)</p>	<p>โยกย้ายผู้บริหาร สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ ประธานชมรมสสจ. และ นพ.โมลี วิเศษสุวรรณ ประธานชมรมรพศ./รพท. พร้อมตัวแทน ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ รมว.สธ. คัดค้านคำสั่งโยกย้ายของ ปลัด สธ. ที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีธรรมาภิบาล ผ่าน นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา รมว.สธ.</p> <p>นพ.กิตติศักดิ์ กล่าวว่า จากนี้ ปลัด สธ.จะทำหนังสือคำสั่งชะลอการรับตำแหน่งใหม่ไปก่อน เพื่อพิจารณาสรรหา ผอ.รพศ.ตามกระบวนการ ผลออกมาเป็นอย่างไรทุกฝ่ายต้องยอมรับ เพราะเป็นการทำตามกระบวนการที่วางไว้ 2-3 ปีแล้ว ทั้งนี้ ปลัด สธ.ชี้แจงว่า ตั้งแต่ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ได้เตรียมข้อมูลจากทั้งชมรมต่าง ๆ หน่วยงานในสธ. โดยมีเจตนาดีว่าเพื่อให้สามารถสานต่องานอย่างรวดเร็วหลังรับตำแหน่ง</p> <p>ด้าน นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้ปรึกษา รมว.สธ.แล้วและได้รับคำแนะนำ ยืนยันว่า รมว.สธ.ไม่เคยก้าวถ่วงเรื่องนี้ การโยกย้าย ผอ.รพศ./รพท. ทำด้วยเจตนาดี เพื่อให้การทำงานรวดเร็ว แต่ไม่ทราบขั้นตอนว่าต้องผ่านคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ จะเร่งทำหนังสือชี้แจงทบทวนแก้ไขเรื่องดังกล่าว</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย ช่อง 9 (6 ต.ค. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ปลัด สธ. ทบทวนคำสั่งโยกย้าย ผอ.รพ. หลังชมรมสสจ. ชมรมรพศ./รพท. ยื่นหนังสือคัดค้าน โดยการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของ สธ. มีนโยบายใช้การสรรหา ซึ่งดำเนินการมา 2 ปีแล้วและยังไม่มีกรยกเลิก โดยมีปลัด สธ. เป็นประธานการสรรหา และมีคณะกรรมการจากหลายภาคส่วน จึงอยากให้ทบทวนเพราะรพศ.เป็นรพ.ขนาดใหญ่</p>
<p>innnews.co.th กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (6 ต.ค. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว ที่บริเวณหน้ารพ.ขอนแก่น มีเครือข่ายประชาชนขอนแก่นมารวมตัวกัน พร้อมแจกแถลงการณ์ให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้รับทราบ รวมทั้งส่งจดหมายถึงรมว.สธ. ผ่าน นายพุทธา ศรีเก็น นิตกร สสจ.ขอนแก่น เพื่อขอทราบหลักเกณฑ์ เหตุผลของคำสั่งย้ายครั้งนี้ เพราะเกรงเป็นคำสั่งที่มีชอบ ขณะที่ นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่า พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของ ปลัด สธ. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา เพื่อทำหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์กับประชาชน</p>
<p>ไทยรัฐ, มติชน, เว็บไซต์ ไทยโพสต์, เว็บไซต์ ประชาชาติ ผู้จัดการออนไลน์ เพจ MGROnline Live Line today (7 ต.ค. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า การให้ปลัด สธ. ทบทวนการแต่งตั้ง ผอ.รพศ. เพราะต้องการให้ได้ ผอ.รพ. ที่ดีที่สุด เพราะรพศ.เป็นรพ.ขนาดใหญ่มาก คนที่จะมาเป็นผอ.ต้องผ่านการคัดเลือกจากหลายฝ่าย ยืนยันว่าไม่มีการล้วงลูก เพราะไม่ได้กำหนดว่าจะต้องให้ใครมาเป็นผอ. ซึ่งวิธีการสรรหา ผอ.รพศ. ที่ผ่านมาทำให้ได้คนดีมีความสามารถ และผลการงานดี สะท้อนให้เห็นด้วยว่ากระทรวงมีธรรมาภิบาล</p>
<p>เพจชมรมแพทย์ชนบท (7 ต.ค. 61)</p>	<p>ชมรมรพศ./รพท. เปิดเผยตัวอย่างความไม่เป็นธรรมในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1) นพ.สสจ.ขอนแก่นถูกย้ายไป จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่ได้เป็นที่ทำการสำนักงานเขต ทั้งที่เพิ่งปฏิบัติงานได้ 1 ปี โดยไม่มีเหตุผล 2) ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รพศ.ขนาดใหญ่ ถูกย้ายลดระดับไปรพ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นรพท. ทั้งที่เพิ่งปฏิบัติงานได้ 1 ปี โดยไม่ได้บริหารงานผิดพลาดและไกลจากภูมิลำเนาเดิม 3) ผอ.รพ.ขอนแก่น เป็นรพศ.ขนาดใหญ่ของเขต ถูกย้ายไปรพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี รพ.เล็กและไม่ใช่รพศ.หลักของเขต 4) ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ ถูกย้ายไปรพ.เลย เป็นรพท.ขนาดเล็ก ทั้งที่เพิ่งปฏิบัติงานได้เพียง 1 ปี โดยไม่มีเหตุผล 5) ผอ.รพ.ชุมแพ เป็นรพท. ย้ายไปรพ.ขอนแก่น เป็นรพศ.ใหญ่ของเขต ข้ามระดับมาก และ 6) นพ.สสจ.ที่แต่งตั้งใหม่หลายจังหวัดมีอาวุโสและผลงานในเขตน้อยกว่าอีกหลายคน อาทิ บึงกาฬ สุโขทัย</p> <p>-ที่สนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ก่อนเริ่มกิจกรรมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าว เพื่อชาวกาฬสินธุ์ หารายได้สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย รพ.กาฬสินธุ์ มีคณะแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่และประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ กว่า 100 คน มอบดอกไม้ให้ นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ พร้อมถือป้ายข้อความให้กำลังใจและคัดค้านคำสั่งย้าย</p> <p>-โพสต์ข้อความ 3 ข้อความ ประกอบด้วย 1.) ข้อความจากเฟซบุ๊กของ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ระบุว่า นพ.เกรียงศักดิ์มีผลงานในการพัฒนารพ.ชุมแพให้ก้าวหน้าอย่างมาก การที่ปลัด สธ.เลือกให้นพ.เกรียงศักดิ์เป็นผอ.รพ.ขอนแก่น และนพ.สมชายโชติ เป็นนพ.สสจ.ขอนแก่น เป็นการคิดใหม่ที่กล้าหาญ แต่ไม่ถูกใจคนบางกลุ่ม ซึ่งรมว.สธ.แค่สั่งตาม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เพจ MGROnline Live (7 ต.ค.61)</p> <p>ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการออนไลน์ (8 ต.ค.61)</p> <p>มติชน (8 ต.ค.61)</p> <p>มติชน (8 ต.ค.61)</p>	<p>น้ำให้ทบทวนคำสั่งเพราะถูกทีมที่ปรึกษากดดัน 2.) ภาพทีมที่ปรึกษารับหนังสือจากชมรมรพศ./รพท. ระบุว่าเป็นหลักฐานในการแทรกแซงการโยกย้าย รวมทั้งยังมีหลักฐานการแชร์ปลุกระดมในเฟซบุ๊กและไลน์ โดยในวันจันทร์ชมรมฯ จะนำหลักฐานร้องต่อป.ช.ให้ตรวจสอบพฤติกรรมของทีมที่ปรึกษา โดยเฉพาะ นพ.กิตติศักดิ์ กลัปดี 3.) ภาพข้อความในกลุ่มไลน์ผอ.รพท.ที่พูดคุยในเชิงไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของชมรมรพศ./รพท.</p> <p>-โพสต์ข้อความว่า นโยบายสรรหาผอ.รพ.มีจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2559 ที่รพ.สธ.ตรวจเยี่ยมกรมการแพทย์ และเห็นว่าอธิบดีกรมการแพทย์เป็นผู้แต่งตั้งผอ.รพ.สังกัดกรมการแพทย์เอง จึงได้ให้นโยบายว่าต้องใช้ระบบคณะกรรมการสรรหาแทน ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน คือ อธิบดีกรมการแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมการแพทย์ที่เกษียณอายุราชการแล้วและไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้แทนปลัด สธ. และผู้แทนรพ. โดยมีการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการสรรหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของรพ. ซึ่งจะมีการบันทึกไว้และต้องทำตามให้ได้ โดยขอให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 2 ปี สำหรับการคัดเลือกผอ.รพ.สังกัด สป.สธ. จะใช้วิธีการสรรหาเช่นเดียวกับของกรมการแพทย์ เพราะหลังจากดำเนินการมาแล้ว เช่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ รพ.นพรัตนราชธานี ไม่พบว่ามีปัญหา จึงให้นำร่องในรพ.ขนาดใหญ่ของสป.สธ.ก่อน</p> <p>ในปี 2560 มีรายงานว่า นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ในขณะนั้น ได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นก่อนที่จะเกษียณ โดยให้ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ.คนใหม่เป็นประธาน โดยดำเนินการสรรหาผอ.รพศ.เฉพาะที่มีผอ.เกษียณอายุราชการ ซึ่งมีทั้งหมด 6 รพ. ทั้งนี้ หากผอ.ที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้ง มาจากรพศ.ในระนาบเดียวกัน รพศ.ที่ตำแหน่งผอ.ว่างจะใช้วิธีดึงคนขึ้นมาแทน ส่วนการโยกย้ายครั้งนี้ของนพ.สุขุม ไม่แน่ใจว่าผ่านกระบวนการอะไร แต่เมื่อเกิดแรงกระเพื่อมขนาดใหญ่และทำท่าว่าจะบานปลาย ก็ต้องแก้ปัญหา โดยกำลังออกคำสั่งชะลอการมารับตำแหน่งเพื่อดำเนินการสรรหาผอ.รพศ.ทั้งหมดใหม่ แต่ต้องดูต่อไปว่าจะออกคำสั่งชะลอการมารับตำแหน่ง และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อไร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โมลี วนิชสุวรรณ ประธานชมรมรพศ./รพท. กล่าวว่า หลังจากยื่นหนังสือคัดค้านคำสั่งฯ จนบัดนี้ยังไม่เห็นหนังสือจากปลัด สธ. ในการระงับคำสั่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อข้าราชการที่ถูกย้าย ต้องเดินทางเพื่อไปรับตำแหน่งใหม่ภายในวันจันทร์ที่ 8 ต.ค.นี้ ซึ่งการคัดเลือกผอ.รพ.ก่อนหน้านี้นี้ จะมีการตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่คัดเลือกโดยมีปลัด สธ. เป็นประธาน แต่ครั้งนี้กลับไม่มี รวมทั้งยังมีคำถามหลายเรื่อง เช่น ผอ.รพ.ขอนแก่น มีผลงานในการพัฒนารพ.จนดีขึ้น แต่ย้ายไปรพ.พระปกเกล้า ซึ่งเป็นรพศ.ขนาดเล็กลง ขณะที่ผอ.รพ.กาฬสินธุ์มีผลงานพัฒนารพ.จนดีขึ้น และเพิ่งอยู่ได้เพียง 1 ปี แต่ให้ย้ายไปรพ.ที่เล็กลง</p> <p>ด้าน นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า วันที่ 8 ต.ค.นี้ จะเดินทางไปรายงานตัว จากนั้นช่วงบ่ายจะเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติงานที่รพ.ขอนแก่นทันที ส่วนที่มีผู้คัดค้านคำสั่งก็เป็นสิทธิ แต่หากกดดันจนต้องทบทวนและเปลี่ยนแปลง ชมรมแพทย์ชนบทจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานยื่นร้องเรียนต่อนายกฯ และป.ป.ช. ฐานแทรกแซงการทำงานของปลัด สธ. ทั้งนี้ มั่นใจว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนกับตำแหน่งผอ.รพศ. และถือว่าขึ้นตำแหน่งนี้ช้ากว่าอีกหลายคนที่เป็นรุ่นน้อง</p> <p>-เสนอข่าว ผู้สื่อข่าวสอบถาม นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เรื่องการออกหนังสือชะลอการมารับตำแหน่งผอ.ได้รับคำตอบว่าขอให้รอดูก่อน ขอบขอบคุณฝ่ายที่ให้ความสนใจ ขณะที่ในสื่อสังคมออนไลน์มีการตั้งคำถามประเด็นการย้าย นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผอ.รพ.ตราด ไปเป็นผอ.รพ.เลยและรก.ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข และย้ายนพ. บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ มา รก.ผอ.รพ.เลย แต่ไม่มีการแต่งตั้งผอ.รพ.ตราด ทำให้ยังว่างอยู่ 1 ตำแหน่ง</p> <p>-เสนอ INFOGRAPHIC เปิด 6 ข้อ ชมรมรพศ.คาใจ คำสั่งย้ายผอ. ดังนี้ 1.สสจ.ขอนแก่น ถูกย้ายไป จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่ได้เป็นที่ทำการสำนักงานเขต และเพิ่งปฏิบัติงานได้ 1 ปี 2.ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 659 เตียง ถูกย้ายไปรพ.เพชรบูรณ์ 500 เตียง เพิ่งปฏิบัติงานได้ 1 ปี ไม่ได้บริหารผิดพลาดและไกลจากภูมิลำเนาเดิม 3.ผอ.รพ.ขอนแก่น 867 เตียง ถูกย้ายไปรพ.ขนาดเล็กลง และไม่ใช่นายกฯ 4.ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ 540 เตียง ถูกย้ายไปรพท. 420 เตียง เพิ่งปฏิบัติงานได้เพียง 1 ปี 5.ผอ.รพ.ชุมแพ เป็นรพท. ย้ายไปรพศ. 867 เตียง ถือว่าย้ายข้ามระดับมาก 6.ผอ.รพ.เลย 420 เตียง ย้ายไปรพ.บึงกาฬ 175 เตียง เพิ่งปฏิบัติงานได้เพียง 1 ปี</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (8 ต.ค.61)</p>	<p>ร่าง พ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบ</p> <p>-เสนอข่าว แหล่งข่าวจากก.การคลัง เปิดเผยว่า แนวโน้มเก็บภาษีบุหรี่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึงเดือนละ 30% ทำให้กรม.ที่จะมีการประชุม 10 ต.ค.นี้ ต้องตัดสินใจว่าจะผ่านร่างพ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือไม่ ทั้งนี้ หากร่างกฎหมายดังกล่าวมี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ (8 ต.ค.61)</p>	<p>ผลบังคับ จะทำให้บุหรี่ซองละไม่เกิน 60 บาท ต้องปรับราคาขายเป็นซองละไม่ต่ำกว่า 90 บาท และบุหรี่ที่ขายเกิน 60 บาท จะต้องปรับราคาขึ้นอีกซองละไม่ต่ำกว่า 5 บาท และคาดว่าจะทำให้ยอดขายบุหรี่ลดลง เพราะผู้บริโภคหันไปสูบบุหรี่เส้นและบุหรี่เถื่อน ทำให้เงินที่ส่งเข้ากองทุนสุขภาพไม่ถึงปีละ 3,000 ล้านบาท และการเก็บภาษีบุหรี่ของกรมสรรพสามิตต่ำกว่าเป้าหมายมากขึ้น ยังไม่รวมถึงผลกระทบต่อกรยาสูบแห่งประเทศไทยและชาวไร่ผู้ปลูกใบยาสูบ</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขานุการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า การยกเว้นพ.ร.บ. จัดเก็บเงินสมทบฯ ถือเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากการขึ้นภาษีบุหรี่ช่วยลดจำนวนนักสูบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่ผ่านมามีการขึ้นภาษีมาแล้ว 12 ครั้ง รวมกับมาตรการณรงค์ต่าง ๆ ทำให้จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลง 7 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ยังมีนักสูบหน้าใหม่เกิดขึ้นเฉลี่ย 2 แสนคน/ปี เนื่องจากบุหรี่บางยี่ห้อราคาถูก ขณะเดียวกันผู้ใหญ่ยังคงสูบเป็นจำนวนมากทำให้เยาวชนเลียนแบบ และไทยมีร้านจำหน่ายบุหรี่ต่อประชากรสูงที่สุดในอาเซียน เพราะใบอนุญาตจำหน่ายราคาเพียง 100 บาท ถ้าขึ้นราคาใบอนุญาตเกินกว่า 1,000 บาท จะทำให้ร้านโชห่วยเล็กขาย มูลนิธิฯ จะพยายามผลักดันให้มีการขึ้นภาษีบุหรี่ เพราะมีข้อมูลรู้ว่าการขึ้นภาษีส่งผลกระทบต่อบริษัทบุหรี่ต่างชาติอย่างมาก</p>
<p>มติชน (8 ต.ค.61)</p>	<p>ปัญหาที่พบบุคลากร สธ.</p> <p>-เสนอบทความ โดย วารุณี สิทธิรังสรรค์ ว่า นพ.สุชัช ภาณุจนพิมาย ปลัด สธ. รับปากเดินหน้าเรื่องพบบุคลากรทางการแพทย์ โดยถือเป็นนโยบายแรกๆ ที่ต้องดำเนินการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ สธ. ทุกเขตสุขภาพส่งเรื่องภายในวันที่ 5 ต.ค. เพื่อเสนอกับสำนักงบประมาณ แต่แหล่งข่าวในสธ. ระบุว่า อยู่ที่สำนักงบประมาณจะให้ความสำคัญกับกรณีแค่ไหน เนื่องจากที่ผ่านมาจะจัดสรรกรณีการบริการผู้ป่วย อาคารผู้ป่วย เครื่องมือแพทย์ รถฉุกเฉินต่างๆ ส่วนบ้านพบบุคลากรจะอยู่ท้ายๆ แม้จะบอกว่าให้ความสำคัญอันดับต้นๆ แต่เมื่อนำมาพิจารณาจริงๆ ก็แล้วแต่พื้นที่ หากนโยบายนี้ชัดเจนและตั้งงบประมาณเฉพาะ รวมทั้งสำนักงบประมาณให้ความสำคัญ ก็จะสร้างขวัญกำลังใจได้มาก เพราะถ้าไม่มีที่พอก ไม่มีสวัสดิการพื้นฐานรองรับ ปัญหาบุคลากรไหลออกนอกระบบก็คงมีอยู่เรื่อยๆ</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก (7 ต.ค.61)</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายนิคม เต็มศรีสุข ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. กล่าวถึงการเสนอใช้ ม.44 นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ว่า ป.ป.ส.ได้สรุปผลการศึกษากัญชาเสนอต่อรมว.ยุติธรรมแล้ว โดยมีข้อสั่งการพร้อมกำกับให้ ป.ป.ส.ให้ความสำคัญ ซึ่งให้ชัดถึงเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนหากต้องใช้กฎหมายพิเศษ</p>
<p>ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา (6 ต.ค. 61)</p>	<p>สารพิษตกค้าง</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงกรณี หมอจุฬาฯ เผยว่าสารพิษตกค้าง 60% ล้างไม่ออก ทำให้ นพ.สุชัช ภาณุจนพิมาย ปลัด สธ. ต้องยอมรับว่า การล้างผักผลไม้กำจัดสารพิษไม่ได้ 100% แต่เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาสารเคมีตกค้างลงไปได้บ้าง ส่วนการเลิกใช้สารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต จุดยืนรมว.สธ. คือแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด แต่อำนาจในการตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่ สธ.</p>
<p>เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย ช่อง 9,NBT (6 ต.ค. 61) แนวหน้า (7 ต.ค.61)</p>	<p>บริการบัตรทองปี 62</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการบัตรทอง ว่า รัฐบาลเห็นความสำคัญด้านการจัดระบบประกันสุขภาพ และเพิ่มงบประมาณจนสามารถประกันอัตราจ่ายค่ารักษาติดตามค่าน้ำหนักสัมพัทธ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมถึง 8,050 บาท ทำให้วิกฤติการเงินของรพ.ลดลง เชื่อว่าในปี 2562 ระบบบริการจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นพอสมควรขอให้ร่วมมือกันทำงานให้เต็มที่ เพราะงบประมาณทั้งหมดเป็นของประชาชน ทุกบาทต้องกลับไปสู่ประชาชน</p> <p>ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย ภาณุจนวัฒนา เลขานุการ สปสช.กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2562 กองทุนบัตรทองได้รับงบประมาณ 181,584 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 6,024 ล้านบาท</p>
<p>ไทยรัฐ (8 ต.ค.61)</p>	<p>ตรวจเยี่ยม รพ.สต.ดงคอน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชัช ภาณุจนพิมาย ปลัด สธ. ตรวจเยี่ยมการให้บริการการแพทย์แผนไทย รพ.สต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โดยมี นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ชัยนาท และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ดงคอน ได้ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 ดาว ประจำปีงบประมาณ 2561</p>
<p>ข่าวสด (7 ต.ค.61)</p>	<p>ปัญหาเด็กจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชัช ภาณุจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ปัญหาการจมน้ำยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ในรอบ 10 ปี พบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ยวันละ 3 คน ได้ให้สสจ.เร่งให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ความรู้ประชาชน ผู้ปกครอง ผ่านสื่อต่างๆ ในท้องถิ่น เพื่อป้องกันปัญหา
Facebook เพจ Drama-addict (7 ต.ค.61)	<p>อาหารเสริม อวดอ้างสรรพคุณเพิ่มน้ำหนัก</p> <p>-โพสต์ภาพอินโฟกราฟฟิกพร้อมข้อความว่า ออย. ยังไม่อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใด อวดอ้างสรรพคุณว่าเพิ่มน้ำหนักมาได้ และเตือนว่า ช่วงนี้มีโฆษณาลักษณะนี้อย่างแพร่หลาย เล็งกลุ่มเป้าหมายไปที่เพจหรือกลุ่มในเฟซบุ๊กคุณแม่หลังคลอด ซึ่งมีกรณีแม่กินแล้วลูกมีอาการชักเกร็ง เนื่องจากเลือดออกในสมอง คาดว่าเป็นผลจากสมุนไพรที่ใส่ในอาหารเสริม หากใครพบเบาะแสให้แจ้ง ออย. ได้</p>
สำนักข่าวไทย เว็บไซต์สยามรัฐ (6 ต.ค.61)	<p>ฉีดไขมันในเนื้อวัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า จากกรณีมีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อวัวฉีดไขมันทางสื่อออนไลน์ ซึ่งมีผู้เกรงว่าจะมีความปลอดภัยหรือไม่นั้น ออย. ขอชี้แจงว่า เนื้อฉีดไขมัน(Artificial Marbling beef) เป็นการฉีดของเหลวที่มีส่วนประกอบของไขมัน น้ำ วัตถุเจือปนอาหาร โดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นเข็ม เข้าไปในเนื้อวัว ทำให้ได้เนื้อวัวที่มีไขมันแทรก โดยขณะนี้ยังไม่มีผลิตภัณฑ์เนื้อโคฉีดไขมันได้รับอนุญาตจาก ออย. แต่ได้วางแนวทางพิจารณาไว้แล้ว โดยสารที่ฉีดต้องมีความปลอดภัยตามประกาศ สธ. ว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร และต้องแสดงฉลากแจ้งผู้บริโภคทราบ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด และเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้แพ้อาหาร ฉีดนั้น หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท</p>
ไทยรัฐออนไลน์ ข่าวสดออนไลน์ (7 ต.ค.61)	<p>เตือนฝังมุกในอวัยวะเพศ</p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพอุปกรณ์สำหรับฝังมุกในอวัยวะเพศชายด้วยตัวเอง โดยเพจ KAPOOMAN ได้โพสต์เตือนว่า เห็นวัยรุ่นแชร์ภาพนี้แล้วคุยกันเหมือนเป็นเรื่องสนุกสนาน จึงขอเตือนว่าอย่าฝังมุกที่อวัยวะเพศ เพราะจะเป็นอันตรายทั้งต่อตัวเองและคู่นอน และที่สำคัญที่สุดระวังเนา</p>
สยามรัฐ (8 ต.ค.61)	<p>เตือนเรียนนวดเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยว่า พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ กำหนดให้สถาบันหรือองค์กรที่เปิดสอนหลักสูตรการบริการเพื่อสุขภาพ ต้องได้รับอนุญาต และได้การรับรองจากกรมฯ ก่อน โดยกรมฯ จะประกาศรายชื่อสถาบันและหลักสูตรทางเว็บไซต์ SPA.HSS.MOPH.GO.TH ปัจจุบันมีมากกว่า 170 สถาบันที่ผ่านการรับรอง ผู้ที่สนใจเรียนเพื่อประกอบอาชีพต้องตรวจสอบรายชื่อสถาบันและหลักสูตรควบคู่กัน ส่วนการขึ้นทะเบียนฯ กับกรม ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม หากมีการเรียกรับเงินให้แจ้ง FACEBOOK ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรม สบส.หรือ CRMHSS.MOPH@GMAIL.COM</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา (6 ต.ค. 61)	<p>ยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยบริการรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและค่าธรรมเนียมรายปี ผ่านธนาคารกรุงไทย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล และขอความร่วมมือสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรที่เปิดสอนหลักสูตรการบริการเพื่อสุขภาพ ให้ลงข้อมูลผู้ที่เรียนจบหลักสูตรในเว็บไซต์ spa.hss.moph.go.th โดยกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้พัฒนาระบบการตรวจสอบสถานประกอบการผู้ดำเนินการ และผู้ให้บริการฯ ด้วยการใส่ QR Code ในใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการฯ และใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯ เมื่อสแกนข้อมูลจะสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าได้รับอนุญาตหรือได้รับใบรับรองจริงหรือไม่ เป็นการป้องกันการทำใบอนุญาตและใบรับรองฯ ปลอม หากมีคำถามหรือข้อสงสัย ติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กเพจ "กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ"</p>
ไทยรัฐ (7 ต.ค.61)	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์ของโรคหัดในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-29 ก.ย. 2561 พบผู้ป่วย 2,149 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 15-24 ปี คาดว่า จะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและเริ่มเย็นลง หากป่วยด้วยโรคหัดหรือสงสัยว่าเป็นโรคหัดควรรีบไปพบแพทย์ สอบถามข้อมูลโทร.สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
ข่าวสด (7 ต.ค.61)	<p>เตือนมะเร็งอัมตะ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเร็งอัมตะพบได้น้อย มักพบในช่วงอายุ 15-35 ปี ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน แต่สันนิษฐานว่าเป็นผลมาจากปัจจัยทางพันธุกรรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นพ.วีรฤดี อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า อาการของโรคมะเร็งอวัยวะที่พบบ่อยคือ คลำลูกอัณฑะพบก้อนแข็งและไม่เจ็บ ซึ่งแตกต่างจากภาวะลูกอัณฑะอักเสบเฉียบพลันที่จะมีอาการบวมและเจ็บ ดังนั้น ควรตรวจลูกอัณฑะด้วยตัวเองเป็นประจำ ถ้าคลำได้ก้อนหรือไม่แน่ใจส่วนใดผิดปกติหรือไม่ ควรรีบปรึกษาแพทย์</p>
<p>สยามรัฐ (8 ต.ค.61)</p>	<p>ศูนย์ความเป็นเลิศภูมิคุ้มกันผิดปกติระบบประสาท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเร็งภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาท เพิ่งค้นพบประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา จากเดิมเข้าใจว่ารักษาไม่ได้ ทำให้ผู้ป่วยต้องทนต่อภาวะทุพพลภาพ เช่น เดินไม่ได้ มองไม่เห็น หรือผิดปกติทางจิต แต่จากความก้าวหน้าในปัจจุบันทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยได้ ซึ่งแม้จะรักษาไม่หายขาด แต่ผู้ป่วยมีชีวิตได้ปกติภายใต้การรักษาของแพทย์</p> <p>พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า สถาบันฯ ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการโรคมะเร็งภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาทขึ้นแห่งแรกในไทย มีหน้าที่ตรวจส่งตรวจจากผู้ป่วยทั้งใน-นอกสถาบันทั่วประเทศ</p>
<p>ข่าวสด ไทยโพสต์ (7 ต.ค.61)</p>	<p>ฟอกสีฟัน</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.บุญชู สุริย์พงษ์ ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวถึงการฟอกสีฟัน ว่า ควรมาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยสาเหตุของสีฟันเพื่อวางแผนการรักษา ตรวจสอบสุขภาพฟัน การฟอกสีฟันไม่สามารถทำได้ทุกคน เพราะมีข้อจำกัด เช่น ฟันตกกระที่เกิดจากผลข้างเคียงของยา ภาวะเหงือกกรัน ฟันที่เปลี่ยนสีจากอุบัติเหตุหรือตามอายุของการทำงาน จึงควรปรึกษาทันตแพทย์ก่อนรับบริการ และไม่ควรซื้ออุปกรณ์มาเองที่บ้าน</p>
<p>Facebook เนชั่นสุดสัปดาห์ NationWeekend, เว็บไซต์ bangkokbiznews.com สำนักข่าวไทย (6 ต.ค. 61)</p> <p>สยามรัฐ (8 ต.ค. 61)</p>	<p>วันไข่โลก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และโฆษก สธ. กล่าวว่า คณะกรรมการไข่ไก่ระหว่างประเทศ (The International Egg Commission : IEC) ได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 ของเดือน ต.ค.ของทุกปีเป็นวันไข่โลก ซึ่งในปีนีตรงกับวันที่ 12 ต.ค. 2561 เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการบริโภคไข่ ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพดี ราคาถูก หาได้ง่าย และมีคุณค่าทางโภชนาการ สำหรับปริมาณไข่ที่แนะนำให้บริโภค เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน ให้เริ่มที่ไข่แดงต้มสุกวันละครึ่ง ถึง 1 ฟอง เด็กอายุ 7 เดือนขึ้นไป กินไข่ต้มสุกวันละครึ่งถึง 1 ฟอง และเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป ถึงวัยสูงอายุ กินไข่ต้มสุกได้วันละฟอง ส่วนผู้ป่วยเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง กินไข่ได้ 3 ฟอง ต่อสัปดาห์ หรือบริโภคเฉพาะไข่ขาวได้ทุกวัน ทั้งนี้ ควรเลี่ยงกินไข่ดิบเพราะอาจปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และขัดขวางการดูดซึมไบโอติน ทำให้ย่อยยากและได้รับประโยชน์ไม่เต็มที่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ไข่ไก่ 1 ฟอง ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี โปรตีน 7 กรัม มีโปรตีนที่มีคุณค่าสูงและเป็นแหล่งแร่ธาตุสำคัญ และมีราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์อื่น ๆ สารอาหารในไข่ไก่ช่วยการเจริญเติบโต บำรุงสมอง เสริมสร้างความจำ บำรุงสายตา สร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มประสิทธิภาพเรียนรู้ได้อย่างดี จึงแนะนำให้เด็กและเยาวชนกินไข่วันละฟองเพื่อเสริมสร้างอัจฉริยภาพ</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (7 ต.ค.61)</p>	<p>โพลความเชื่อมั่นการดูแลสุขภาพ-อาหาร</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน 1,048 ตัวอย่าง เรื่อง "โรคร้ายที่น่ากลัวในหมู่ประชาชน" พบว่า ร้อยละ 83.4 กลัวโรคมะเร็ง ร้อยละ 62.7 กลัวโรคหัวใจ ร้อยละ 59.8 กลัวโรคกรดไหลย้อน ร้อยละ 57.7 กลัวโรคเบาหวาน ร้อยละ 54.6 กลัวโรคความดัน เป็นต้น และกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 55.1 ไม่เชื่อมั่นหน่วยงานรัฐดูแลเรื่องสุขภาพกับอาหารของประชาชนได้ และร้อยละ 64.9 ไม่เชื่อมั่นกลุ่มธุรกิจอาหารใส่ใจสุขภาพประชาชน</p>
<p>ไทยรัฐ (6 ต.ค. 61)</p>	<p>ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ก.วิทยาศาสตร์ฯ จัดงาน "INNOVATION THAILAND EXPO 2018" โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วท. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และ นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. ร่วมเปิดตัวย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี เพื่อผลักดันให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางย่านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยระดับโลก ถือเป็นนวัตกรรมเชิงพื้นที่แห่งแรกของประเทศ และเป็นความร่วมมือของ 3 กระทรวงในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)</p> <p>นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า การรักษาพยาบาลของรพ.ไทยไม่เป็นรองชาติใดในโลก การเป็นย่านนวัตกรรมจะทำให้การบริหารจัดการการรักษายาบาลเป็นเอกภาพขึ้น โดยจะมีการทำเรื่องระบบการแพทย์แม่นยำ การผลิตยา การทดลองยา เป็นต้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ (7 ต.ค.61)</p>	<p>เสื้อมือสอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมิต ประสันนาการ นพ.สจ.อุตราณี เปิดเผยว่า ช่วงนี้ย่างเข้าสู่ต้นฤดูหนาว ประชาชนนิยมซื้อเสื้อและผ้าห่มกันหนาวมือสอง ซึ่งส่วนใหญ่พ่อค้า แม่ค้ามักรับซื้อมาจากชายแดน อาจมีผลกระทบตามมาจากสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคต่าง ๆ การทำความสะอาด ให้นำมาต้มในน้ำเดือด แล้วซักด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้า นำไปตากแดดจัด ๆ ให้แห้งสนิท ก่อนนำมาสวมใส่</p>
<p>khaosod.co.th (7 ต.ค.61)</p>	<p>วังเพื่อรพ.กาฬสินธุ์</p> <p>- เสนอข่าว ก้อง ห้วยไร่ อี๊ด โปงลางสะออน เบล ชนิษฐา และทีมงานนักแสดงภาพยนตร์โทรทัศน์ เดอะซีรีส์ นำทีมวังปั้น ทุกก้าว เพื่อชาวกาฬสินธุ์ เริ่มตั้งแต่ลานหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) เพื่อรับบริจาค หารายได้ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์รพ.กาฬสินธุ์ ได้รับความสนใจจากประชาชนร่วมกันบริจาคเงินตลอดเส้นทาง</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สังคมทั่วทิศ (8 ต.ค.61)</p>	<p>รับบริจาคถุงผ้า</p> <p>-เสนอข่าว พญ.วันทนา ไทรงาม ผอ.รพ.สตูล เผยว่า หากประชาชนเข้ามาใช้บริการ ให้นำถุงผ้ามาใส่ยากลับบ้านตามนโยบายของสธ. หรือหากมีถุงผ้าเหลือใช้ สามารถบริจาคได้ที่ห้องจ่ายยา และงานประชาสัมพันธ์ รพ.สตูล หรือส่งทางไปรษณีย์ไปที่กลุ่มงานเภสัชกรรม</p>
<p>ไทยรัฐ (8 ต.ค.61)</p>	<p>ผลิตภัณฑ์หอมแสง</p> <p>-เสนอข่าว ประชาชนนับหมื่นราย มาลงบันทึกประจำวันที่ สภ.เมืองปราจีนบุรี เพื่อรับแจกยาสมุนไพรจาก "หอมแสง" และทยอยไปพักผ่อนวัดต่างๆ เพื่อรอกำหนดรับสมุนไพร ซึ่งแต่ละวัดได้จัดสถานที่พักและอำนวยความสะดวกให้ฟรี โดยนายแสงชัยได้เริ่มแจกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวใหม่ไปจนถึงประมาณเที่ยงคืน</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ (8 ต.ค.61)</p>	<p>อุทกภัย</p> <p>-เสนอข่าว จ.แม่ฮ่องสอน เกิดน้ำป่าไหลหลาก ถนนคอนกรีตข้ามลำห้วยแม่สามแลบ หมู่ 1 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย ขาดยาว 8 เมตร รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ ส่วนที่ จ.เพชรบุรี เกิดเหตุ น้ำป่าซัดรถกระบะของรพ.แก่งกระจาน ขณะไปปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านโป่งลึกบางกลอย จนตกลงไปในลำห้วยหมู่ 3 บ้านพุไทร ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน น.ส.ชลธิชา หอสุวรรณนันทน์ น.ส.ขวัญนภา จันทร์วรศิริ พยาบาลวิชาชีพ และ นายนนท์ประวิทย์ อยู่คง พนักงานขับรถต้องปีนหน้าต่างหนีออกมา และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้เข้าให้การช่วยเหลือ</p> <p>ด้าน นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ นพ.สจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 4 แห่ง ได้แก่ 1.รพ.สามร้อยยอด 2.รพ.กุยบุรี 3.รพ.สต.ดอนกลาง และ 4.รพ.สต.บ้านดอนขอ แต่ยังสามารถให้บริการประชาชนได้ปกติ ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการในกรณีผู้ป่วยในพื้นที่น้ำท่วมซึ่งไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่รพ.ได้ และเตรียมความพร้อมของบุคลากรหากมีฝนตกต่อเนื่อง</p>
<p>มติชน (6 ต.ค. 61)</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว จ.เชียงราย ได้สัมภาษณ์ตัวแทนบริษัททัวร์เงินแห่งหนึ่ง ระบุว่า ที่นักท่องเที่ยวเงินในปีนี้ลดลงกว่าครึ่ง เพราะมีกระแสข่าวส่งต่อทางสื่อโซเชียลของเงินว่า มีนักท่องเที่ยวเงินติดไข้เลือดออกจากไทย และเสียชีวิตกว่า 70 ราย ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัย</p>